

Zoomlion รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก 2562

เผยอุตสาหกรรมเฟื่องฟูหนุนกำไรพุ่งขึ้นเป็นสามเท่า

- กำไรสุทธิพุ่ง 198.11% จากปีที่แล้ว สู่ระดับ 2.58 พันล้านบาท
- รายได้ทะยาน 51.23%
- อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 4.68 จุด และ 30.01%

บริษัท Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (000157.SZ) ผู้ผลิตเครื่องจักรกลทางวิศวกรรมและเครื่องจักรกลทางการเกษตรชั้นนำของจีน เผยกำไรสุทธิพุ่งขึ้นเป็นสามเท่าในช่วงครึ่งปีแรก โดยได้รับอานิสงส์จากอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟู ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว

Zoomlion รายงานว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 2.58 พันล้านบาทในช่วงหกเดือนแรกของปี 2562 พุ่งขึ้น 198.11% เมื่อเทียบรายปี ส่วนรายได้ทะยาน 51.23% ในช่วงเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานที่สดใสตอกย้ำความเป็นผู้นำของ Zoomlion ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทางวิศวกรรมของจีน โดยอุปสงค์ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เช่น เครื่องขักรอกและรถบีบคอนกรีต ยังคงอยู่ในระดับสูง

การปรับโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรช่วยสร้างความคล่องตัวและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบมากกว่าเดิมในการคว้าโอกาสจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น

ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในปีหลังๆ ช่วยให้บริษัทสามารถยกระดับการวิจัยและพัฒนา นำไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาดและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ซีรีส์ 4.0 ได้รับการตอบรับดีเป็นพิเศษ

ผลประกอบการของบริษัทได้รับแรงหนุนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว เช่น รถกระเช้าที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งได้รับยอดสั่งซื้อสูงถึง 230 ล้านบาทในวันแรกที่เปิดตัว ขณะเดียวกัน เครื่องขุดเจาะของบริษัทก็ผงาดสู่ตลาดพร้อมเทคโนโลยีใหม่มากมาย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวโดยได้อานิสงส์จากระบบการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มมากขึ้น

Zoomlion ไม่เพียงมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 4.68 จุด และ 30.01% ในช่วงครึ่งปีแรก

อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเป็นผลพวงมาจากการหันเหความสนใจไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น จนถึงตอนนี้ ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ 4.0 ครองส่วนแบ่งกว่า 80% ของยอดขายทั้งหมด

นอกจากนี้ Zoomlion ยังมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดต้นทุน โดยบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการขาย การบริหาร และการเงินลง 2.4 จุด ส่งผลให้ทำกำไรได้มากขึ้น พร้อมกันนั้นยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยระยะเวลาถั่วเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้และอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือลดลงอย่างมากแตะ 218 และ 84 วันตามลำดับ

แม้ว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น แต่ Zoomlion ยังคงบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจัง พร้อมกับเดินหน้าติดตามปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและธุรกิจ โดยใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และบิ๊กดาต้า

ผลประกอบการข้างต้นแสดงให้เห็นว่า Zoomlion มีงบดุลและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น โดยบริษัทก้าวเข้าสู่ครึ่งปีหลังพร้อมกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิที่พุ่งขึ้น 124.19% เมื่อเทียบรายปี และ 3.58 พันล้านหยวน นับเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

Zoomlion จะเดินหน้านำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพเยี่ยมต่อไป พร้อมกับสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นผ่านการยกระดับธุรกิจเครื่องจักรกลทางวิศวกรรมและเครื่องจักรกลทางการเกษตร

เกี่ยวกับ Zoomlion

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (000157.SZ) ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 ในฐานะบริษัทผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ที่ผสมผสานระหว่างเครื่องจักรกลทางวิศวกรรม เครื่องจักรกลทางการเกษตร และบริการทางการเงิน ปัจจุบัน บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยกว่า 460 รายการ จาก 55 ไลน์ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุม 10 หมวดหลัก